

Source : ผู้จัดการรายวัน

Date : [- 5 ส.ย. 2561]

Page : ๙

No :

บิกรSUPERยันไม่ขายหุ้นทิ้ง จ่อออกหุ้นกู้ระดมเงิน1.8พันล้าน

ผู้จัดการรายวัน360 - ผู้บริหารมจ.ซูเปอร์ฯ "จอมทรัพย์" ออกโรงสยบข่าวลือ ทำหุ้นร่วงหนัก ลั่นไม่ขายหุ้นทิ้ง ครอบครัวยุบรวมกันถือหุ้นใหญ่ 40% และยังไม่มีแผนเพิ่มทุน เหตุมีกระแสเงินสดปีละ 5.2 พันล้านบาทเพียงพอพัฒนาโครงการใหม่ พร้อมเตรียมขายหุ้นกู้ 1.8 หมื่นล้านบาทภายในปีนี้ และเดินหน้าตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) มูลค่า 9 พันล้าน ขณะที่ราคาหุ้น SUPER ยังผันผวนหนัก ก่อนจะปิดในแดนบวกที่ 1.09 บาท เพิ่มขึ้น 4.81%

นายจอมทรัพย์ โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น หรือ SUPER เปิดแถลงข่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีแผนจะขายหุ้นทิ้ง ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงหนักในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่า บริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นเพิ่มทุนแต่อย่างใด แม้จะมีโครงการโรงไฟฟ้าหลายโครงการถูกพัฒนาไปพร้อมกัน เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดจาก

การดำเนินงานสูงถึงปีละ 5,200 ล้านบาท ซึ่งจะแบ่งไปชำระหนี้สถาบันทางการเงิน 3,300 ล้านบาท และที่เหลือประมาณ 1,900 ล้านบาท จะนำไปใช้ลงทุนขยายโครงการใหม่

พร้อมกันนี้ บริษัทมีแผนเตรียมที่จะออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 36,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดทำอันดับเครดิต โดยภายในปีนี้จะออกหุ้นกู้ไม่เกิน 50% หรือ 18,000 ล้านบาท ซึ่งจะออกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด และบริษัทได้ทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับประเด็นที่การเทขายหุ้นออกมาจำนวนมากนั้น นายจอมทรัพย์ กล่าวว่า เดิมตนเองมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 9.2% และทยอยซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดถือหุ้นอยู่ที่ 19.96% ขณะที่ครอบครัวยังได้ถือผ่าน บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด ที่มีสัดส่วนถือหุ้นใน SUPER จำนวน 20.59% ทำให้ตนเองและครอบครัวมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SUPER ที่



จอมทรัพย์ โฉมฉาย

ระดับเป็น 40.28%

"ผมทุ่มเททำงานอย่างมากเพื่อให้ SUPER เติบโต สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลประกอบการที่ผ่านมาดีมากไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีโครงการใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งมีแต่สิ่งดีๆ รออยู่ในอนาคต ดังนั้น ไม่มีเหตุผลที่ผมต้องทิ้งหุ้นและทำร้ายหุ้น SUPER แบบนี้"

นายจอมทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ฐานะทางการเงินที่มั่นคง แผนการดำเนินงานธุรกิจยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้แล้ว (COD) 740.06 เมกะวัตต์ (MW) และตั้งเป้าหมายภายในปี 61 จะมีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 854 เมกะวัตต์ โดยในเดือน มิ.ย.นี้ โครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงทดแทนจากสิ่งปฏิกูลที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สัญญาขายไฟฟ้า (PPA) 9 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสระแก้ว จะเริ่มผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ บริษัทได้เซ็นสัญญาลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังการผลิตรวม 700 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุน 56,000 ล้านบาทใน

เวียดนาม โดยบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วน 51% คาดจะเริ่มก่อสร้างได้เร็วๆ นี้ รวมถึงอยู่ระหว่างการเจรจาเข้าไปลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่ม คาดจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

สำหรับแผนการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) มูลค่า 9,000 ล้านบาท เมืองต้นมีแผนจะยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. ก่อนเข้าซื้อขายภายในปีนี้

ด้านนายประเดช กิตติอิสรานนท์ หนึ่งในผู้ถือหุ้นบมจ.ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ตนไม่ได้ขายซื้อหุ้น แต่เป็นการขายบิลลีโอตให้นายจอมทรัพย์ สัดส่วน 10% ซึ่งมีการเจรจาซื้อขายกันก่อนหน้านี้แล้ว โดยจะนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ที่นำไปซื้อหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) แต่ตนได้ลงทุนใน SUPER-W4 เพราะยังมีความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานจะให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้ถือหุ้น อีกทั้งอยู่ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารที่มีธรรมาภิบาล

ปัจจุบันตน และครอบครัวถือหุ้นใน SUPER สัดส่วน 8-9% หลังจากวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมาลูกชายและลูกสาวได้เข้าซื้อหุ้นอีกราว 204 ล้านหุ้น รวมถึงในอนาคต 1-2 ปีที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น SUPER-W4 จะทำให้สัดส่วนเพิ่มอีก 4% หากใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 61 เทียบกับวันที่ 15 มี.ค. 61 พบ บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด ถือหุ้นสัดส่วนเท่าเดิม 20.59%, นายจอมทรัพย์ โฉจายะ ถือหุ้น 18.40% จากเดิม 7.91%, นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ บุตรสาวของนายประเดช ถือหุ้น 3.08% จากเดิม 3.16%, นายกำธร กิตติอิสรานนท์ บุตรชายนายประเดช ถือหุ้น 2.50% จากเดิม 2.32% ขณะที่นายประเดช ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น จากเดิมถืออยู่ 10.32%

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้น วานนี้ (4 พ.ค.) ราคาหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นลงอย่างผันผวน โดยมีราคาต่ำสุดที่ 0.81 บาท สูงสุดที่ 1.14 บาท ก่อนจะปิดการซื้อขายที่ 1.09 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ 4.81% มูลค่าการซื้อขายหนาแน่นติดอันดับหนึ่งของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดประจำวันรวม 4,197.69 ล้านบาท.